
11 responses

Summary See complete responses

Barnið mitt er ánægt að mæta á sundæfingar.
Mjög sammála 11 100%

Frekar sammála 0 0%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Barnið mitt hefur tök á að mæta á hæfilegan fjölda æfinga.
Mjög sammála 11 100%

Frekar sammála 0 0%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Þjálfarinn er stundvís.
Mjög sammála 11 100%

Frekar sammála 0 0%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Þjálfarinn er vel undirbúinn fyrir hverja æfingu.
Mjög sammála 11 100%

Frekar sammála 0 0%



Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Þjálfarinn heldur góðum aga og hefur góða stjórn á hópnum.
Mjög sammála 10 91%

Frekar sammála 1 9%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Ég tel mjög líklegt að barnið mitt haldi áfram að æfa sund í framtíðinni.
Mjög sammála 10 91%

Frekar sammála 1 9%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Þegar ég þarf að hafa samband við þjálfarann gengur það vel.
Mjög sammála 10 91%

Frekar sammála 0 0%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Hefur ekki reynt á það 1 9%



Ég/við tökum þátt í starfi sunddeildarinnar með því að leggja okkar af mörkum t.d. á mótum og í
öðru sem viðkemur sunddeildinni.

Mjög sammála 11 100%

Frekar sammála 0 0%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Mér finnst upplýsingar frá Sundráði nægjanlegar t.d. á heimasíðu, Facebook, fréttabréfi og í
tölvupósti.

Mjög sammála 10 91%

Frekar sammála 1 9%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Þegar ég þarf að koma erindum eða málum að hjá stjórn félagsins gengur það vel.
Mjög sammála 7 64%

Frekar sammála 0 0%

Frekar ósammála 0 0%

Mjög ósammála 0 0%

Hefur ekki reynt á það/Veit ekki 4 36%

Ég tel að samstarf Sunddeilar Keflavíkur og Sunddeildar UMFN undir merkjum Sundráðs ÍRB skapi
aðstæður og grundvöll til að bjóða upp á faglegt og betra starf en ef deildirnar væru stakar.

Mjög sammála 8 73%

Frekar sammála 2 18%

Frekar ósammála 1 9%

Mjög ósammála 0 0%

Þekki það ekki/Veit ekki 0 0%



 




